



คำสั่งคณะกรรมการสรรหา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประจำหน่วยเลือกตั้ง

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ ชุดที่ 43 เป็นไปตามระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2559
และวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2560
คณะกรรมการสรรหาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประจำหน่วยเลือกตั้ง ดังนี้

เขตเลือกตั้ง	หน่วยเลือกตั้ง	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	กยท.กรุงเทพมหานคร	นางสาวอนงค์นารถ นิมปี	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวอัมรินทร์ทิพย์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์	อนุกรรมการสรรหา
		นายธัญยากร เอ็งฉ้วน	อนุกรรมการสรรหา
		นายธีรพล มีแสงเงิน	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวกิตติวรรณ พันธุ์ยุลา	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
2	กยท.เขตภาคกลางและภาคตะวันออก	นางพรพรรณ วัฒนศรี	ประธานอนุกรรมการสรรหา
	กยท.จ.ระยอง	นางสาวริตา ณ พัทลุง	อนุกรรมการสรรหา
	กยท.สาขาเมืองระยอง	นางสาวอรสา แจ่มศรี	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
3	กยท.สาขาแกลง	นางสุภาพร มะลิวัลย์	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวจรีพร ชุมนวล	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวกวิรัตน์ โพธิ์โชติศิริ	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
4	กยท.จ.จันทบุรี	นายชินทัต มาลีผล	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางปริพร จันดี	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาววิมล ไชยสิทธิ์	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
5	กยท.จ.ตราด	นายประสิทธิ์ คุ้มยิ้ม	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสุนิสา อยู่เกษม	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวนันทรัตน์ นิยมไทย	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
6	กยท.จ.ฉะเชิงเทรา	นายทศพร แสนประเสริฐ	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวรุจิเรศ จันทร์เพ็ญ	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวมณฑิกา มณฑียรทอง	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
7	ศูนย์วิจัยยางพารา จ.ฉะเชิงเทรา	นายวุฒิชัย สมานวงษ์	ประธานอนุกรรมการสรรหา
	ศูนย์บริการทดสอบภาคตะวันออก	นางสมศรี บุญโต	อนุกรรมการสรรหา
		นางอรุณศิริ ชาญชิต	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา

8	กยท.สาขาสระแก้ว	นายพงศธร ศรีสุวรรณ	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายวรมณัฐ สมมิตร	อนุกรรมการสรรหา
		นายชุมพล กลิ่นชะเอม	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
9	กยท.จ.อุทัยธานี	นางสาวอัจฉรา เพียรธัญกรณ์	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายชนนาท ศรประดิษฐ์	อนุกรรมการสรรหา
		นายอัครเดช ปัญญาพี	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
10	กยท.สาขานครสวรรค์	นายคณิศร์ งามเสงี่ยม	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายอนุวัตร บุญอาจ	อนุกรรมการสรรหา
		นางอรณิษฐ์ สุขประเสริฐ	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
11	กยท.จ.กาญจนบุรี	นางนิริติศัย ทองเจริญ	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายอมร ศรีพรรณารักษ์	อนุกรรมการสรรหา
		นางบัวผัน คงบัว	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
12	กยท.เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กยท.จ.อุดรธานี	นางสาวอัสมา สว่างดี	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางอัจฉราพรรณ สายสุทธิชัย	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวสุภาพร พากุล	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
13	กองจัดการโรงงาน5 อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี	นางสาววิภาพร พลพันธ์	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายฤกษ์ชัย เลขทิพย์	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวชุติมา กรดสัน	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
14	กยท.จ.บึงกาฬ กยท.สาขาบึงกาฬ	นางมยุรี ดอนเงิน	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางอรทัย มาตรพร	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวสุชานาถ เรือง	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
15	กยท.สาขาเซกา	นายนิรันดร์ ชอบบุญ	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายยุรนนท์ วัฒนาเนตร	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวพัชรินทร์ ศรีปัญญา	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
16	กยท.จ.หนองบัวลำภู	นางศรีวรา หนูช่วย	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาววาสนา การะดี	อนุกรรมการสรรหา
		นายชัชวาลย์ พรหมสิทธิ์	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
17	กยท.จ.ขอนแก่น	นายรุ่งศักดิ์ สมบัติ	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวจุฬารัตน์ บุตกิจ	อนุกรรมการสรรหา
		นายมานิต เพ็ญสุข	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
18	ศูนย์เรียนรู้ยางพารา จ.ขอนแก่น	นายสุพาราช ศรีระแสน	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายสนั่น ชาบัว	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวจิตานันท์ ภาอุปชิต	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
19	กยท.จ.เลย กยท.สาขาเมืองเลย	นางสาวพัทธศยา เตศิริ	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวนัจฉิ์ บุญธรรมมา	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวอังสุภา จันทบุรี	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา

20	กยท.สาขาวังสะพุง	นายเจตพัฒน์ กาเกตุ	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		จ.อ.สมชาย ขุนสารวัตร	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวอนุวรรณ เปรมปรีดี	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
21	กยท.จ.หนองคาย	นางสาวดารานีย์ ทองฤทธิ	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางจรรย์ยา ไชยสีหา	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวณิชา วงศ์สุริยา	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
22	ศูนย์วิจัยยางพารา จ.หนองคาย	นายสมศักดิ์ สัพโส	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายณัฐวุฒิ สารกุล	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาววรรณภา น้อยตาแสง	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
23	สำนักงานตลาดกลางยางพารา จังหวัดหนองคาย	นายวิรุทธิ์ จันทะชา	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายวรวิทย์ พิมพ์ภักดี	อนุกรรมการสรรหา
		นายพูลศิริ คุณความดี	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
24	กยท.จ.กาฬสินธุ์	นายทงศักดิ์ วิไลวรรณ	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายณัฐวุฒิ อุดรสะอาด	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวกัญญา นันทะแสน	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
25	กยท.จ.สกลนคร	นายอาคม หนูช่วย	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายจันทร์ไทย ชุมปัญญา	อนุกรรมการสรรหา
		นายศุภวิทย์ สงคราม	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
26	กยท.จ.นครพนม	นายพัฒน์พงษ์ คำมุงคุณ	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายสมคิด จันทะเปี้ยว	อนุกรรมการสรรหา
		นายอภันตรี สีสัน	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
27	ศูนย์เรียนรู้ยางพารา จ.นครพนม	นางสาวสุภารัตน์ ปันตาที	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายพุทธชาติ อุ่นสีมาลา	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวชนิษฐา ผาลาด	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
28	กองจัดการโรงงาน 6 จ.นครพนม	นายณัฐวุฒิ ทิพย์พิลา	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายเมธา อ้วนไตร	อนุกรรมการสรรหา
		นายสมปอง ศรีโสภากา	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
29	กยท.จ.มุกดาหาร	นายชลากร โพธิ์พรหม	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายณรงค์ ชัยเลิศ	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวรัศมี เจริญตา	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
30	กยท.เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	นางสาวณิชนันทน์ ชวนพุดชา	ประธานอนุกรรมการสรรหา
	กยท.จ.บุรีรัมย์	นายสมศักดิ์ อินทรปลอด	อนุกรรมการสรรหา
	กยท.สาขาเมืองบุรีรัมย์	นางภัทรา พรนิมิตวงศ์	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
31	กยท.สาขาบ้านกรวด	นายชัชวาลย์ ประวัตติ	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายวัฒนา วัตโพธิ์	อนุกรรมการสรรหา
		นายณัฐพงษ์ เกลียวทอง	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา

32	สำนักงานตลาดกลางยางพารา จ.บุรีรัมย์	นายธนกร วรรณพงษ์	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		ส.อ.พงษ์พัฒน์ วิเศษ	อนุกรรมการสรรหา
		นายสุรเดช บัตรประโคน	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
33	ศูนย์วิจัยยางพารา จ.บุรีรัมย์		
34	กยท.จ.นครราชสีมา	นายชาญชัย ศรีทำบุญ	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวกัณทนา ชมตันติ	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวฐิตินันท์ อยู่ภักดี	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
35	กยท.สาขาชัยภูมิ	นางสาวยุพรัตน์ มีฆวาท	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายธนเสฏฐ์ ธารพงษ์สิริกุล	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวพิมพ์วรรณ ชัยสาด	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
36	กยท.จ.สุรินทร์	นางจรินทร์พร จันทรภุขงค์	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายฐนน เทพสาลี	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวราตรี เพชรอาวุธ	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
37	กยท.จ.อุบลราชธานี กยท.สาขาเมืองอุบลราชธานี	นายเสริมศักดิ์ สุขเกษม	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวกัญญาภัทร ปึงตะเนน	อนุกรรมการสรรหา
		นางสุภาภรณ์ สายบัว	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
38	กยท.สาขาเดชอุดม	นายชิราวุธ ปทุมวัน	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีระพันธ์	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวพิชญ์รักษ์ เปิกบาน	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
39	กยท.จ.ยโสธร	นางวิมล ควรรำพึง	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวรัฐญา ถานทองดี	อนุกรรมการสรรหา
		นางพรกมล หงษา	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
40	กยท.สาขาอำนาจเจริญ	นายสมคิด คชวงศ์	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายสุรเดช กันรัมย์	อนุกรรมการสรรหา
		นางอัจฉรา บัวงาม	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
41	กยท.จ.ร้อยเอ็ด	นางสาวมจิวิดี จันทรสระบัว	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางอุไรวรรณ วรบุตร	อนุกรรมการสรรหา
		นายสังวร สุ่มมาตย์	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
42	กยท.จ.ศรีสะเกษ กยท.สาขาเมืองศรีสะเกษ	นางอัจฉรา โพธิ์งาม	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวฉันทสุภญา พระแสงมี	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวนงลักษณ์ ฤชา	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
43	กยท.สาขากันทรลักษณ์	นายธนพล ไชยโชติ	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวสุนิสา จันทร	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาววลัยลักษณ์ สายแก้ว	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา

44	กองจัดการโรงงาน 4 จ.ศรีสะเกษ	นางสาวกาญจนา วงศ์บา	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางศิวภรณ์ วิเศษ	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาววิตรี บุญชู	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
45	กยท.เขตภาคใต้ตอนบน	นายเมธี ภัคคีคง	ประธานอนุกรรมการสรรหา
	กยท.จ.ชุมพร	นายอานนท์ สมจริง	อนุกรรมการสรรหา
	กยท.สาขาเมืองชุมพร	นางสาวอรุณี แก้วเมือง	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
46	กยท.สาขาท่าแซะ	นายอุทัย ตั้งจิตถนอม	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาววรรณวิศา ภิรมย์พร	อนุกรรมการสรรหา
		นางเตือนใจ ชันทะเสน	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
47	กยท.สาขาปะทิว	นายเสนาะ มงคล	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายเรวัตร์ เกิดสกุล	อนุกรรมการสรรหา
		นางรำไพ ผลสวัสดิ์	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
48	กยท.จ.ระนอง	นางสมจิตร ทัศนการ	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวศลิษา ลิ้มปิชัย	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวธัญธันณ์ ปานแจ่ม	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
49	กยท.จ.สุราษฎร์ธานี	นางจินตนา เหมทานนท์	ประธานอนุกรรมการสรรหา
	กยท.สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี	นางชลลดา คณะ	อนุกรรมการสรรหา
		นายชัยพร หอยสกุล	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
50	สำนักงานตลาดกลางยางพารา จ.สุราษฎร์ธานี ศูนย์วิจัยยางพารา จ.สุราษฎร์	นางสาวศุภากร กระจ่างศรี	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวสุพัตรา สังข์สิงห์	อนุกรรมการสรรหา
		นายนิพนธ์ แก้วกัญญาติ	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
51	กยท.สาขาศรีรัฐนิคม	นายวิทยา ตริยูท	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายนิติภูมิ สุขชาติ	อนุกรรมการสรรหา
		นางสินีนานู รัตนกาล	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
52	กยท.สาขาไชยา	นายมนโนพัทธ์ ปานมี	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย คงปล้อง	อนุกรรมการสรรหา
		นางจันจิรา พองแก้ว	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
53	กยท.สาขาบ้านนาสาร	นางเจียมใจ ก้องศักดิ์ศรี	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวชาลินี แซ่เอี้ยก	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวปรียาภรณ์ พลายเมือง	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
54	กยท.สาขาพระแสง	นายภูมินทร์ ดำเอียด	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายสุริยัน อินทร์ทอง	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวสุภัชชา เหมหิรัญพงศ์	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
55	กยท.สาขาเวียงสระ	นายนรินทร์ เนตรวงศ์	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายยุทธนา แสงคำณี	อนุกรรมการสรรหา
		นายสมทบ หัสเกิด	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา

56	กยท.สาขาเคียนซา	นายสุรเชษฐ์ แก้วทอง	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวสุดารัตน์ จันทร์สุวรรณ	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวสุกัลยา สุทธิการ	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
57	กยท.จ.ประจวบคีรีขันธ์	นางอุษณี แก้วคงศรี	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวธรรมพร พงศ์พัฒนะพฤทธิ	อนุกรรมการสรรหา
		นายดำรงค์ สืบพันธ์	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
58	กยท.เขตภาคใต้ตอนกลาง	นายสมนึก รอดอุปการ	ประธานอนุกรรมการสรรหา
	กองจัดการโรงงาน 1,3,กองจัดการสวนยาง 1	นายวิมล เสียนทอง	อนุกรรมการสรรหา
	ศูนย์เรียนรู้ยางพารา จ.นครศรีธรรมราช	นายกิตติพงษ์ แก้วชัด	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
59	กยท.จ.นครศรีธรรมราช	นางกรรณิกา นิลเพ็ชร	ประธานอนุกรรมการสรรหา
	กยท.สาขาเมืองนครศรีธรรมราช	นางอรวรรณ ใจห้าว	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวอัญชนก ลิ้มตระกูล	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
60	กยท.สาขาท่าศาลา	นายเวียโน โกมาลา	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางแสงเอียร ศรีวิสัย	อนุกรรมการสรรหา
		นางทิพวรรณ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
61	กยท.สาขาร่อนพิบูลย์	นางอัยรัตน์ มากมณี	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		ส.ต.ท.หญิงพัฒนา ปานชู	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวภัทรวดี เพชรจ้อย	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
62	กยท.สาขาทุ่งสง	นายพิเชษฐ เมืองมีศรี	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางกรรณิการ์ เอกเจริญกุล	อนุกรรมการสรรหา
		นางอารีรัตน์ คงทอง	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
63	กยท.สาขาฉวาง	นายภัทรพงศ์ บุญคล่อง	ประธานอนุกรรมการสรรหา
	สำนักงานตลาดกลางยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราช	นายศุภชัย ชูพุ่ม	อนุกรรมการสรรหา
		นางศิวาพร ศรีปาน	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
64	กยท.สาขานาบอน	นายสุรชิน จินดาพันธ์	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวเฉลิมขวัญ ศรีชูทอง	อนุกรรมการสรรหา
		นายภัทรพล อิศระธรรมกุล	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
65	กองจัดการสวนยาง 2		
	กองจัดการสวนยาง 3		
	กองจัดการโรงไม้ยาง		
66	กยท.จ.กระบี่	นางสุลีพร ไชยรัตน์	ประธานอนุกรรมการสรรหา
	กยท.สาขาเมืองกระบี่	นางศิริขวัญ ไชยบุญ	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวนฤมล นวลวิจิตร	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
67	ศูนย์เรียนรู้ยางพารา จ.กระบี่	นายทวีศักดิ์ ชูทอง	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายธนัง รอดเดช	อนุกรรมการสรรหา
		นางสุมล หนูภาพ	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา

68	กยท.สาขาคอลงท่อม	นายทวีศักดิ์ ชูทอง	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายธเนียง รองเดช	อนุกรรมการสรรหา
		นางสุมล หนูภาพ	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
69	กยท.สาขาเขาพนม	นายศรารัฐ คงมาก	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายอรรถนพ ท่วมพิบูลย์	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวนิตดา นาขวัญ	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
70	กยท.จ.ภูเก็ต	นางสาวอำไพวรรณ ทวีวัฒน์	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายพัชรพล บำรุงกุล	อนุกรรมการสรรหา
		นายมณฑล เต๋สกุล	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
71	กยท.จ.พังงา กยท.สาขาเมืองพังงา	นายสมยศ รักษ์กำเนิด	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายฉัตรพงษ์ เพ็ชรสังข์	อนุกรรมการสรรหา
		นายจิระศักดิ์ ดวงแป้น	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
72	กยท.สาขาท้ายเหมือง	นายอัศวิน คำสุวรรณ	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายรอชชะ ตือรามะ	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาววิลาวัลย์ คำคันธฤทธิ	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
73	กยท.จ.ตรัง กยท.สาขาเมืองตรัง	นางนันทวรรณ วงศ์วิวรรณ	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายพีรวิทย์ จริงจิตร	อนุกรรมการสรรหา
		นางอุบลรัตน์ พลนุ้ย	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
74	กยท.สาขาห้วยยอด	นายชัยวัฒน์ ชิตพงษ์	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางปภาวรินทร์ มาเนี้ยว	อนุกรรมการสรรหา
		นายเอกพงศ์ เพชรอร่าม	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
75	กยท.สาขากันตัง	นางสุนีย์ แจ้งสว่าง	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางดวงใจ วุฒิสักดิ์	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวนิตดา มะสุณี	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
76	กยท.สาขาย่านตาขาว	นายเจษฎา จิตรหลัง	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายสวัสดิ์ สารบุญ	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวนิธรินญาน์ เพชรฤทธิ	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
77	กยท.สาขาสิเกา	นางวันเพ็ญ คงทิพย์	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวกิงหยก ปัทมสันติวงศ์	อนุกรรมการสรรหา
		นายสุนทรวิทย์ ศรีเรือง	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
78	กยท.สาขาปะเหลียน	นางนันทิดา สุตตะการ	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวมธุรส วังสโรจน์	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวจันทร์จิรา สมะแฉ	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
79	กยท.จ.พัทลุง กยท.สาขาเมืองพัทลุง	นายเอกพันธ์ อ้นขาว	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางชาลี อินทรละมุล	อนุกรรมการสรรหา
		นางธิดาวรรณ คงศรีทอง	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา

80	ศูนย์เรียนรู้ยางพารา จ.พัทลุง	นายณัฐธัญ ตังสีเกาะ	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายวรรณะ ชัยสุโข	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวนุชรี ปลอดทอง	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
81	กยท.สาขาบางแก้ว	นางสาวอานิสา ยิ้มต้วง	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายสาธิต คำแก้ว	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวสรัญญา หลังจิ	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
82	กยท.สาขาควนขนุน	นายเมธากุล ไชยวรรณ	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางศิริวิชชา เลียนกั้ว	อนุกรรมการสรรหา
		นางอรสา พันจินา	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
83	กยท.สาขาป่าบอน	นายปรีชานนท์ ชุมคง	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางบุษบา ลำไย	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวจันทิมา จิตต์มั่น	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
84	กยท.เขตภาคใต้ตอนล่าง, กยท.จ.สงขลา	นางอุดมพร เวศสุวรรณ	ประธานอนุกรรมการสรรหา
	กยท.สหภาพใหญ่, ศูนย์บริการทดสอบภาคใต้	นางสาวปานวี กลั๊กทองกร	อนุกรรมการสรรหา
	สำนักงานตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา	นายนิธวัฒน์ เพ็ชรมงคล	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
85	กยท.สาขาเมืองสงขลา	นางเตือนใจ มีบุญญ์	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายอนิรุทธ์ มณีคง	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวอุไรภรณ์ โประเทพ	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
86	ศูนย์วิจัยยางพารา จ.สงขลา	นางสาวปิยดา นาวรรณ	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายวิเชียร หงษ์มณี	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวอารตี นฤพงษ์	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
87	กยท.สาขาสะเดา	นายปฏิภพ สุวรรณสาม	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายพิรุณ นาริหาวนดี	อนุกรรมการสรรหา
		นายณัฐพงษ์ เหมจิ	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
88	กยท.สาขารัตภูมิ	นายเดชา รัตนพันธ์	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสุนันท์ ดิลกวรार्ทกุล	อนุกรรมการสรรหา
		ว่าที่ ร.ต.(ญ)เกศินี จิตภักดี	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
89	กยท.สาขาคลองหอยโข่ง	นางสาวริญารัตน์ ธนรังสิมาวัฒน์	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวรวิษฐา รัตติโชติ	อนุกรรมการสรรหา
		นางกรณีสรี อัมภาพร้อม	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
90	กยท.สาขานาทวี	นางสรินยา นวลละม้าย	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายไชยชาญชาติแดง	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวปาลีญา นวลเจริญ	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
91	กยท.สาขาจะนะ	นายวิสรุต ศรีชุมพวง	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายคณิน กรมเมือง	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวญาติกา กาฬสุวรรณ	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา

92	กยท.สาขาเทพา	นายภาสกร ขาวหนู	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวภัททิรา ทองละมุน	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวสุชานาฏ กุลรัตน์	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
93	กยท.สาขาสะบ้าย้อย	นายธนายุทธิ์ แซ่เจิน	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวอำภา ทองร้อยชั่ง	อนุกรรมการสรรหา
		นางอาภรณ์ กอพนพัฒน์	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
94	กยท.จ.สตูล กยท.สาขาเมืองสตูล	นายวรวิทย์ หัดดูหมัด	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางรอสีดา ทิพย์รัตน์	อนุกรรมการสรรหา
		นายอุดม ลาโยด	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
95	กยท.สาขาละงู	นายธีระยุทธ จันแดง	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางอัสมา อัลมาตร์	อนุกรรมการสรรหา
		นางอำมร ชุมแสง	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
96	กยท.จ.ยะลา กยท.สาขาเมืองยะลา	นางอำศิลป์ เกื้อนุ้ย	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวจิรัฐติกา อักษรถึง	อนุกรรมการสรรหา
		นางนพพร อินทสระโร	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
97	สำนักงานตลาดกลางยางพารา จ.ยะลา	นางปนัดดา พงศ์พัฒน์	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวกัญดา ตั้งเพ็ง	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวจันทิรา จันทรทอง	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
98	กยท.สาขาเบตง	นางธนธรณ์ เรือนสากล	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายไพศาล จุลนันโท	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวจันทิมา เพิ่มหรรษา	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
99	กยท.สาขายะหา	นายธีรเดช แสงเงิน	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายเด่นชัย ชุมพอม	อนุกรรมการสรรหา
		นางอาชีเยะ ชาชู	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
100	กยท.สาขารามัน	นางจิรวรรณ พุทธฤทธิ	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายเกรียงไกร โทบุรี	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวศศิกันต์ อีสสระ	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
101	กยท.สาขาบันนังสตา	นางสาวสุลानी เจ๊ะแลกายู	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายณรงค์ ถาวรกานน	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวศุภาวรรณ แว่นแก้ว	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
102	กยท.จ.ปัตตานี กยท.สาขาเมืองปัตตานี	นางนราภรณ์ สุวรรณโกตา	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวโรสฮายาตี จักขุมนี	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวศัลยา บารวเฮง	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
103	กยท.สาขาโคกโพธิ์	นายกุศล สุวัฒน์กุล	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายสุชีวิน ดินตะชาติ	อนุกรรมการสรรหา
		นางวันวิสาข์ ทองทรง	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา

104	กยท.สาขาสายบุรี	นางนุรีดา กุเศร์ดาแก้ง	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายคอเล เจมะ	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวซารีปะ บูละ	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
105	กยท.จ.นราธิวาส กยท.สาขาเมืองนราธิวาส	นางเยาวภา อินทกุล	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางศุภานัน สุวรรณลี	อนุกรรมการสรรหา
		นายเมธา จันทรแดง	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
106	กยท.สาขาระแงะ	นายนิത്യ ทองนวน	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวซูไบดะห์ มะเซ็ง	อนุกรรมการสรรหา
		นางชนากานต์ สุขเยี่ยม	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
107	กยท.สาขาเรือเสาะ	นายเกษม ทองเย็น	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวอำพรรัตน์ เพชรพิมล	อนุกรรมการสรรหา
		นายฉกรรจ์ นวลจันทร์	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
108	กยท.สาขาสู่หงโกลก	นางนงพรรณ รื่นหาญ	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายเมธา เทพชร	อนุกรรมการสรรหา
		นางจันทรเพ็ญ แก้วสวัสดิ์	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
109	กยท.เขตภาคเหนือ	นายวรวิทย์ ทิศำแก้ว	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาววาสนา บุญทศ	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวศิริพร เพ็งป่าแก้ว	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
110	กยท.จ.พิษณุโลก กยท.สาขาพิจิตร	นายสิทธิโชค แผ่นทอง	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวแสงระวี เมืองเปรม	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวจรรยารัตน์ อินทะ	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
111	กยท.สาขาเพชรบูรณ์	นายพะเยาว์ สีนวนสูง	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวเนตรชนก แก่นนาค	อนุกรรมการสรรหา
		นายวรวิทย์ มงคล	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
112	กยท.จ.ตาก	นายนคร จันทรเกษ	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสายชล พรหมจันทร์	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวสดากร อนันตศิริ	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
113	กยท.สาขาสุโขทัย	นายฤทธิรุต อะทะไชย	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวมยุรี จันทรสายทอง	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวศิวพร จำปาแดง	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
114	กยท.สาขากำแพงเพชร	นายอรรถพล วงศ์สุวรรณ	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวหทัยรัตน์ เจื่อนาค	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวเมธอพัชญ์ พัฒนพงษ์มณี	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
115	กยท.จ.เชียงใหม่ กยท.สาขาแม่ฮ่องสอน	นางสาวเพ็ญจันทร์ ชูสังข์	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวทศวรรณ บุญมาลา	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวเมธิตา สรวลสันต์	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา

116	กยท.สาขาลำพูน	นายเกษตรณรงค์ สมองดี	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวธีรณัฐ สุชาติพงษ์	อนุกรรมการสรรหา
		นายกิตติชัย เพชรอินนุรักษ์	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
117	กยท.สาขาลำปาง	นายธนวัฒน์ พูลวงษ์	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวนลินพิรุฬห์ สรรพปัญญา	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาววีตรี รอดแก้ว	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
118	กยท.จ.พะเยา	นายวาทีศ เต็นชีวา	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายสมชาย จินาเพย	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวสุจิตรา ใจจันทร์	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
119	กยท.จ.เชียงราย กยท.สาขาเมืองเชียงราย	นางสาวสิริพร ทองบุญ	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายปฏิภาณ ทวีชคณานุกร	อนุกรรมการสรรหา
		นายธาม จันทสุริวงศ์	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
120	กยท.สาขาเชียงใหม่	นายสาธิตสร ช เสมือนใจ	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวพีรอร วิชา	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวรุศดา วงศ์ราช	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
121	กยท.จ.แพร่	นางปาริฉัตร สมองดี	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาววัชรพร อินกันยา	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวศรัญญา ลาดปะละ	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
122	กยท.สาขาอุตรดิตถ์	นายนเรนทร์ฤทธิ์ เรือนคำ	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นายกิตติพันธ์ บุญช่วย	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวนันลิซล ดุลขุนทด	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา
123	กยท.จ.น่าน	นายศุภชัย แข่งขัน	ประธานอนุกรรมการสรรหา
		นางสาวดารุณี ทวีรัตน์	อนุกรรมการสรรหา
		นางสาวปณญา ดีปานา	เลขานุการอนุกรรมการสรรหา

ให้คณะอนุกรรมการสรรหา มีหน้าที่ตามข้อ 10 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จำกัด ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2559 และมีหน้าที่อื่นตามวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2560 ตามที่คณะกรรมการสรรหามอบหมาย ในเขตเลือกตั้งที่ 33 และ 65 มีสมาชิกน้อยกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหากำหนด จึงไม่ต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประจำหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562



(นายเนาวรัตน์ ปานสุวรรณ)

ประธานกรรมการสรรหา